



ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๐๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนรู้แบบยั่งยืนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพิ่มศักยภาพเยาวชนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนรู้แบบยั่งยืนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพิ่มศักยภาพเยาวชนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนแบบยั่งยืนด้วยระบบ GPAS ๕ Steps

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ขอให้ท่านอนุญาตครูเข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒ คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้นโรงเรียนละ ๔ คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งโรงเรียนสามารถแจ้งรายชื่อครูที่เข้าอบรมผ่านเว็บไซต์ <http://bit.ly/2DKh74d> ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตติกง ทองบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐-๘๘๕๕๐ ๐๘๖๕ โทรสาร. ๐๔๕-๖๑๓๓๗๙

กำหนดการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนรู้แบบยั่งยืนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพิ่มศักยภาพเยาวชนไทย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. ๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.	ลงทะเบียน รับเอกสาร กล่าวเปิดการอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรม บรรยายเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> - แนวคิด หลักการ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น - การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps สู่คุณภาพผู้เรียนแบบยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ และการศึกษายุค Thailand ๔.๐
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารว่าง (แยกกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย และกลุ่มสาระฯ สังคมฯ) <ul style="list-style-type: none"> - แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICES) - PLC (Professional Learning Community) - เทคนิคการสอนภาษาไทยให้สนุกและมีประสิทธิภาพเป็นเลิศ - ความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา (Literacy) ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ PISA - การใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่เน้นการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo- Literacy)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน <ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบเชิงรุก (Active Learning) และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design ด้วยกระบวนการ GPAS ๕ Steps - การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ตามแนวทาง Backward Design ด้วยกระบวนการการคิดขั้นสูงด้วยระบบ GPAS ๕ Steps โดยเลือกสาระตามความถนัดและความสนใจ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. ๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.	พักรับประทานอาหารว่าง <ul style="list-style-type: none"> - ค้นหา BEST PRACTICES วิธีการสอนภาษาไทยที่เป็นเลิศ - ร่วมวิพากษ์เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้สาระศาสนาฯ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมายเหตุ	กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม